

"นรินทร์" ร่วมมือ METI ประเทศญี่ปุ่น ยกย่องระบบสิทธิบัตรไทย ดึงดูดลงทุน เพิ่มมูลค่าธุรกิจอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยสู่สากล

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 นายณรินทร์ ศรีสรรพวงค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำทีมกรมทรัพย์สินทางปัญญาเข้าพบนาย คาซุชิเกะ อิวดะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (Ministry of Economy, Trade and Industry : METI) ทหารเรือมาตราการทางการค้า แนวทางการพัฒนา Soft Power และการส่งเสริมระบบนิเวศนวัตกรรมด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพ การจดทะเบียนสิทธิบัตร

นายณรินทร์ ศรีสรรพวงค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “กระทรวงพาณิชย์ ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไทย เพื่อเร่งกระบวนการพัฒนานวัตกรรมออกสู่ตลาดพาประเทศเติบโตสู่เศรษฐกิจบนฐานองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ซึ่งที่ผ่านมานับตั้งแต่ปี 2559 METI ได้ให้การสนับสนุนไทย ผ่านสำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น (Japan Patent Office: JPO) ในการฝึกอบรม บุคลากรและเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีด้านสิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า รวมถึงร่วมศึกษาวิจัยเกี่ยวกับบทบาทของ ระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาการค้าและการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งจากการหารือในครั้งนี้ ญี่ปุ่น ยืนยันพร้อมสานต่อการสนับสนุนดังกล่าวให้แก่ไทย และอาเซียนอย่างต่อเนื่องต่อไป”

นายณรินทร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในโอกาสนี้กระทรวงพาณิชย์ได้หารือกับ METI เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมซอฟต์แวร์ ซึ่งทั้งสองประเทศต่างก็มีศักยภาพ ในสาขาอาหาร และการท่องเที่ยว และโอกาสในการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อื่น ๆ ที่ญี่ปุ่นมีความเข้มแข็ง เช่น ดิจิทัลคอนเทนต์ ซึ่งรวมถึงมังงะ อนิเมะ เกม และธุรกิจไทยที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานในสาขาดังกล่าวก็กำลังขยายตัว ทั้งนี้ ญี่ปุ่นได้ผลักดันนโยบาย “New Cool Japan” ผ่านการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน รวมถึงองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของ ญี่ปุ่น (Japan External Trade Organisation: JETRO) โดย METI ได้มอบให้JETRO กรุงเทพฯ กระชับความร่วมมือ และดำเนินกิจกรรมในเรื่องนี้ร่วมกับไทย”

นายณรินทร์ กล่าวเสริมว่า “นอกจากนี้ ยังมีการหารือในประเด็นอื่น ๆ เช่น ทิศทางของ อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) มาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภคบนแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การจัดงาน World Expo 2025 ของรัฐบาลญี่ปุ่น ที่โอซาก้า ซึ่งไทยจะเข้าร่วมโดยมีเป้าหมายที่จะแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของประเทศ”

นายณรินทร์ กล่าวทิ้งท้ายว่า “เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในเรื่องนี้ ที่ผ่านมามีได้สั่งการให้ กรมทรัพย์สินทางปัญญา เพิ่มช่องทางพิเศษในการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์และนวัตกรรมทางด้านอาหาร ให้เป็นสินค้าและบริการออกสู่ตลาดโดยเร็ว ซึ่งจะช่วยผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการให้บริการ ทางการแพทย์ด้วยอีกทางหนึ่ง”